

BÁO CÁO

Thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020

Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ mười ba, Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh khoá IX, các Ban HĐND Tỉnh đã tổ chức phiên họp vào ngày 05, 06 và 07 tháng 11 năm 2019¹. Thay mặt các Ban HĐND Tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội xin báo cáo như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019

Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: tốc độ tăng trưởng GRDP, huy động vốn đầu tư phát triển không đạt chỉ tiêu; thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, tình hình mưa, lũ, sạt lở đất; dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên diện rộng... Tuy nhiên, năm 2019 đạt được những chuyển biến tích cực: 2/5 chỉ tiêu về kinh tế², 4/4 chỉ tiêu về môi trường³ và 8/8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Công tác điều hành của UBND tiếp tục có nhiều đổi mới, năng động, hiệu quả, môi trường đầu tư kinh doanh; cải thiện tốt về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng phát huy hiệu quả. Đạt được kết quả trên nhờ có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó trước hết là sự quyết liệt, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng với mạng lưới trường, lớp học, trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học tiếp tục được đầu tư⁴; chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao, nguồn nhân lực y tế được cải thiện, nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện ở các bệnh viện⁵; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng⁶; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt kế hoạch⁷; công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và

¹ Đề thẩm tra Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 04/11/2019 của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 04/11/2019 của UBND Tỉnh và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2020 và các báo cáo của sở, ngành có liên quan.

² Tỷ lệ đô thị hóa đạt kế hoạch, thu ngân sách vượt kế hoạch....

³ Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt kế hoạch; tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch vượt kế hoạch; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom đạt kế hoạch.

⁴ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019; quy mô, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, kết quả 100% giáo viên mầm non và phổ thông đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,36%.

⁵ Có 8,9 bác sĩ và 27,7 giường bệnh/vạn dân.

⁶ Đã tổ chức thanh, kiểm tra 8.609 cơ sở, 86,63% số cơ sở đạt an toàn vệ sinh thực phẩm.

⁷ Được giao (86,8%).

giảm nghèo được thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực⁸; Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt nhiều kết quả tích cực⁹; công tác chăm sóc người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch được tăng cường, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra¹⁰; hoạt động thể dục thể thao tiếp tục phát triển; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với việc tạo dựng hình ảnh địa phương được quan tâm¹¹.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định. Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Tỉnh. Tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng, huấn luyện quân sự đạt kế hoạch đề ra. Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Prây - Veng thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ được kiểm chế, kéo giảm trên ba tiêu chí¹².

Tuy nhiên, còn tồn tại một số vấn đề như:

Về tốc độ và giá trị tăng trưởng GRDP: Không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Đề nghị phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp để tạo đà tăng trưởng trong năm 2020¹³.

Về sản xuất công nghiệp: Phát triển thương hiệu, sức cạnh tranh sản phẩm còn hạn chế; mở rộng khu, cụm công nghiệp và chính sách thu hút chưa thật sự hấp dẫn¹⁴.

Về vốn đầu tư: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm và còn nhiều vướng mắc, một số công trình trọng điểm của giai đoạn 2016-2020 có khả năng không hoàn thành¹⁵.

Về thu, chi ngân sách nhà nước: Tỷ lệ huy động từ phí, lệ phí đạt thấp (94%); tình trạng nợ đọng thuế còn lớn, nhất là khoản thuế không có khả năng thu hồi; tỷ lệ chi thường xuyên trong tổng chi cân đối ngân sách địa phương vẫn còn cao¹⁶, tình hình tạm ứng ngân sách còn cao. Việc thực hiện một số chính sách

⁸ Đã tổ chức được 10 phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho 196 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng lao động, đã giới thiệu, giải quyết cho 30.720 lao động có việc làm (đạt 102,4%).

⁹ Có 1.905 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 190,5% kế hoạch); số liệu tính đến ngày 29/10/2019.

¹⁰ Sôi nổi khắp, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần của nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là tổ chức tốt hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

¹¹ Đã tổ chức thành công Tuần lễ Văn hoá Du lịch 2019 tại Công viên Văn Miếu (Tp. Cao Lãnh - Tp. Hội An) với quy mô mở rộng, các hoạt động phong phú, góp phần quảng bá, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp và thu hút được nhiều lượt khách đến tham quan.

¹² So với năm 2018 tai nạn giao thông đường bộ 112 vụ (giảm 11 vụ = 8,9%); chết 99 người (giảm 9 người = 8,3%), bị thương 58 người (không tăng so với năm 2018).

¹³ Trong đó lĩnh vực nông - lâm - thủy sản bị sụt giảm lớn nhất và cần có sự tập trung đầu tư thích hợp, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tăng trưởng.

¹⁴ Với 07 khu công nghiệp được quy hoạch định hướng chưa triển khai, 19 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp chưa triển khai.

¹⁵ Đường Nông nghiệp - Du lịch, đường Sờ Tư pháp - Tân Việt Hòa.

¹⁶ Khoảng 65,88%.

mới ban hành đã được quan tâm nhưng còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, có chính sách chưa được giải ngân¹⁷.

Về hoạt động doanh nghiệp: Thực hiện cơ cấu lại và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa đạt kết quả như quy định.

Cơ sở vật chất của giáo dục mầm non chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; một bộ phận nhà giáo chưa đáp ứng kịp thời việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn¹⁸; việc đầu tư ngân sách chưa phù hợp, còn dàn đều, bình quân, chưa tập trung¹⁹; thừa thiếu cục bộ giáo viên giảng dạy vẫn còn, có nơi còn biên chế nhưng chưa tuyển dụng được²⁰; công tác quản lý dạy thêm, học thêm chưa bảo đảm chặt chẽ²¹; phân luồng học sinh sau trung học cơ sở chưa đạt hiệu quả cao; ngộ độc thực phẩm ở các lớp 2 buổi/ngày, tình trạng bạo lực học đường²² và bạo hành đối với đội ngũ nhà giáo; thu các khoản không đúng quy định vẫn còn xảy ra²³.

Công tác dự phòng dịch bệnh chưa đảm bảo, vẫn còn dịch bệnh xảy ra²⁴; tình trạng quá tải, gây bức xúc của người dân ở các bệnh viện vẫn còn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề của đội ngũ y bác sỹ, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội²⁵; việc quản lý các phòng mạch tư chưa chặt chẽ²⁶; việc giải quyết vấn đề thiếu hụt đội ngũ bác sỹ gặp nhiều khó khăn; công tác xã hội hóa về y tế còn hạn chế.

Tình trạng người lao động hết thời hạn hợp đồng không trở về nước, cư trú bất hợp pháp có chiều hướng gia tăng²⁷; công tác dự báo thị trường lao động, hoạt động tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với người lao động nông thôn chưa được thường xuyên²⁸; việc gắn kết giữa doanh nghiệp với các trường đào tạo lao động còn hạn chế; kết quả tuyển sinh đào tạo của các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn thấp²⁹; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề còn thấp, hệ thống trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo nghề còn thiếu, lạc hậu; tình trạng trẻ hóa đối tượng nghiện ma túy đáng báo động, công tác cai nghiện ma túy đạt hiệu quả chưa cao.

¹⁷ Chính sách hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị quyết số 199/2018/NQ-HĐND), hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nghiệp (Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND),...

¹⁸ Ứng dụng công nghệ thông tin, còn ngại đổi mới.

¹⁹ Nhất là việc sửa chữa những cơ sở giáo dục đã xuống cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy.

²⁰ Tỷ lệ học 2 buổi/ngày còn thấp (nhất là cấp tiểu học).

²¹ Nên còn một số cá nhân, tổ chức thực hiện chưa đúng quy định.

²² Trường THCS Tân Hội Trung (huyện Cao Lãnh), Trường THCS Long Hậu (huyện Lai Vung).

²³ Trường TH Phú Điền 1 (huyện Tháp Mười), Trường THPT Tp. Cao Lãnh (thành phố Cao Lãnh)....

²⁴ Nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết.

²⁵ Và nhu cầu người bệnh dẫn đến tình trạng bệnh nhân khám vượt tuyến (trong đó có cả người tham gia bảo hiểm y tế).

²⁶ Nên vẫn còn xảy ra các trường hợp tai nạn trong nghề nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.

²⁷ Công văn số 415/UBND-THVX ngày 17/10/2019 của UBND Tỉnh về việc tổ chức vận động người lao động cư trú không hợp pháp trở về nước (đến ngày 13/10/2019 có 132 người lao động hết hạn hợp đồng không về nước) đây là tiền lệ xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

²⁸ Liên tục.

²⁹ So với chỉ tiêu.

Chưa có nhiều sản phẩm du lịch phong phú; quy mô hoạt động nhỏ, sức cạnh tranh và năng lực đầu tư còn hạn chế; sản phẩm nông nghiệp phục vụ khách du lịch chưa nhiều và chưa đa dạng³⁰; các dịch vụ ăn, nghỉ phục vụ khách nhỏ lẻ, chủ yếu mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp; việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phát triển du lịch theo Nghị quyết³¹ còn hạn chế; các trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng chưa khai thác hết công năng³²; việc xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao ở khu công nghiệp³³ còn hạn chế.

Tệ nạn xã hội tăng thêm 159 vụ³⁴; tội phạm vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tăng 68 vụ³⁵; số xã, phường không có ma túy chỉ còn 04 đơn vị nhưng không bền vững.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Cơ bản thống nhất với nhiệm vụ và giải pháp của UBND Tỉnh³⁶.

III. Kiến nghị

Về chỉ tiêu tăng trưởng: Đề nghị UBND Tỉnh phân tích rõ thêm cơ sở xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2020 là 7%.

Tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công³⁷... Kiên quyết xử lý theo pháp luật những nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm hợp đồng.

Có biện pháp điều chỉnh vốn của các dự án không triển khai, các dự án giải ngân thấp cho các dự án khác có khả năng giải ngân cao nhưng chưa được bố trí vốn³⁸. Triển khai chuẩn bị lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học sớm có giải pháp phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên cây trồng nhất là trên cây có múi. Có chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bị thiệt hại để giúp khôi phục sản xuất và phục vụ nhu cầu phát triển du lịch³⁹.

³⁰ Phong phú về chủng loại; công tác phối hợp, liên kết trong hoạt động khai thác du lịch cộng đồng chưa chặt chẽ.

³¹ Số 210/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.

³² Gây lãng phí, chất lượng hoạt động chưa cao.

³³ Phong trào thể thao học đường, trong cộng đồng, cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao ở các trường học.

³⁴ So với năm 2018 (đã triệt xóa 533 vụ bắt 4.236 đối tượng).

³⁵ So với năm 2018 (đã triệt xóa 179 vụ, bắt xử lý 229 đối tượng, thu giữ trên 32 kg ma túy tổng hợp dạng đá).

³⁶ Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương các cấp và chuẩn bị cho việc bầu cử HĐND các cấp vào năm 2021. Do đó, cần tập trung lãnh đạo toàn diện, đạt hiệu quả cao. Công tác dự báo, phân tích, đánh giá phải được quan tâm để có phương án phù hợp, linh hoạt giúp lãnh đạo đạt kế hoạch.

³⁷ Đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, bệnh viện 700 giường.

³⁸ Nhằm hạn chế chuyển nguồn quá lớn cho năm sau.

³⁹ Khi chưa công bố dịch.

Có chính sách khuyến khích, kêu gọi các tập đoàn kinh tế quan tâm đầu tư, xây dựng các dự án quan trọng của Tỉnh.

Chỉ đạo rà soát, nắm lại tình hình triển khai, kết quả thực hiện, có kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện hiệu quả Hiệp định về vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia⁴⁰.

Rà soát các chỉ tiêu chủ yếu quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà⁴¹; sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; thực hiện việc tinh giản biên chế phù hợp và theo đúng lộ trình; giải quyết hiệu quả những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm⁴²; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học cho các lớp 2 buổi/ngày⁴³; tập trung công tác tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đảm bảo các điều kiện thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông⁴⁴.

Làm tốt công tác truyền thông sức khỏe tại cộng đồng, ưu tiên đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng, gắn y học gia đình với chăm sóc sức khỏe cộng đồng⁴⁵; tập trung công tác đào tạo để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn lực y tế⁴⁶; quản lý chặt chẽ công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và các phòng mạch tư; huy động các nguồn vốn xã hội hoá, khuyến khích loại hình công tư, để đầu tư cho các bệnh viện.

Chú trọng khâu tuyên truyền, cung cấp thông tin công khai bằng nhiều hình thức đến các địa phương và người dân về những quy định, chính sách của nước sở tại nơi người lao động làm việc; chỉ đạo sở, ngành có liên quan và các địa phương có giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng người lao động hết thời hạn hợp đồng, cư trú bất hợp pháp⁴⁷; tư vấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về học nghề⁴⁸; rà soát, đánh giá thực trạng các cơ sở đào tạo nghề, tập trung đầu tư và nâng cấp trang thiết bị cho đào tạo nghề⁴⁹.

Chuyên nghiệp hoá hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh những điểm du lịch mang đậm nét đặc trưng riêng, các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Tỉnh⁵⁰; định hướng, phát triển du lịch phù hợp đặc điểm tài nguyên du lịch với vùng kinh tế, văn hoá⁵¹; xác định chuỗi hoạt động du lịch để khai thác những yếu

⁴⁰ Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về “đưa cửa khẩu quốc tế Dinh Bà vào cặp cửa khẩu cho vận tải liên quốc gia”.

⁴¹ Được quy định tại Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh đề phân đầu thực hiện, tổ chức tổng kết vào năm 2020 và định hướng giai đoạn tiếp theo.

⁴² Như: tình trạng thiếu trách nhiệm kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm trong trường mầm non (trường MN Trường Xuân - Tháp Mười), bạo lực học đường, dạy thêm học thêm, lạm thu trong trường học, chủ động đối thoại giải quyết các vấn đề bức xúc.

⁴³ Ở cấp tiểu học và một số trường trung học cơ sở đủ điều kiện, không đầu tư dàn trải.

⁴⁴ Từ năm học 2020-2021 ở lớp 01.

⁴⁵ Để giảm tải cho các bệnh viện.

⁴⁶ Nhất là đội ngũ bác sỹ chuyên sâu.

⁴⁷ Tổ chức tốt công tác tư vấn, định hướng cho số lao động hết hạn về nước.

⁴⁸ Làm tốt công tác dự báo thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

⁴⁹ Thay đổi phương pháp giảng dạy, cách liên kết với doanh nghiệp để học viên được thao tác thuần thục trên các trang thiết bị hiện đại.

⁵⁰ Hướng đến chất lượng phục vụ, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh nhà.

⁵¹ Tạo sự kết nối các điểm du lịch khác.

tổ tương đồng⁵²; cải tiến quy trình tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ thẩm định tạo điều kiện các tổ chức, hộ gia đình tham gia hoạt động du lịch⁵³; quan tâm đời sống văn hoá, thể thao của công nhân lao động⁵⁴; quy hoạch, đầu tư, dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao⁵⁵; tập trung nguồn lực kinh phí đầu tư cho thiết chế thể thao học đường⁵⁶; tổ chức thực hiện đánh giá thực chất các danh hiệu văn hoá; phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống bản địa.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm, nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật. Phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở nhằm hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trên các phương tiện thông tin truyền thông nhằm kéo giảm tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Quan tâm nhân rộng mô hình quản lý, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Rà soát lại tình hình triển khai và hiệu quả của việc thực hiện các chính sách đã được HĐND ban hành, đề xuất điều chỉnh để tiếp tục thực hiện hoặc bãi bỏ khi không còn phù hợp.

Trên đây là những ý kiến thẩm tra và kiến nghị của các Ban HĐND Tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển năm 2020.

Kính trình HĐND Tỉnh xem xét và thảo luận./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VP. HĐND Tỉnh;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, NC/TH. Tân.

**TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hữu Đức

⁵² Nhằm hài hoà, hỗ trợ vùng lân cận, liên kết khai thác liên vùng.

⁵³ Được tiếp cận nguồn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi từ Nghị quyết số 210/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh.

⁵⁴ Ở các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp.

⁵⁵ Ở các địa phương và trong các trường phổ thông.

⁵⁶ Hoạt động nghệ thuật biểu diễn.